



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>เตรียมแบ่งส่วนราชการรองรับงานยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยมอบอำนาจให้กรมสุขภาพจิตดูแลงานบำบัดยาเสพติดแทนกรมการแพทย์ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาด้วย อีกทั้งนโยบาย รมว.สร. ต้องการบูรณาการงานด้านยาเสพติด จึงนำไปสู่การแบ่งส่วนราชการ สร. ใหม่ โดยให้งานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและสารเสพติดย้ายไปกรมสุขภาพจิต ซึ่งรวมถึง สบยช. และรพ.ธัญญารักษ์ อีก 6 แห่งที่จะขึ้นตรงกับอธิบดีกรมสุขภาพจิตเมื่อการแบ่งส่วนราชการเสร็จสิ้น</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>อนุมัติองค์กรเอกชน จัดระบบหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก. บ้านเมือง, hfocus, ch3plus, amarintv, thegendathai, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ประชุม กก.การแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดระบบหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โดยองค์กรเอกชน ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดที่มีฐานปฏิบัติการบินได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และเห็นชอบร่างประกาศ กพฉ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการฯ ได้ขอให้พิจารณาเพิ่มเป็นภาคละ 2 จังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพิ่มการเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และเชื่อว่าในอนาคตอาจไม่ต้องพิจารณาการใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วนทางอากาศแล้ว เพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะลดน้อยลงจากการดำเนินการนโยบายเรื่อง NCDs โดยใช้กลไก อสม.ช่วยรณรงค์</p>	
<p><b>เพลงปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่น linwtoday)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมว.สร. พร้อมรองปลัด สธ. และกองกฎหมาย สป.สร. เตรียมเข้าแจ้งความตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในวันพรุ่งนี้ หลังพบเพลงนำภาพ รมว.สร. ไปโฆษณาขายยาเพิ่มสมรรถนะเพศชาย หลอกหลวงผู้บริโภค ขณะนี้ทราบพิกัดเป้าหมายแล้วและจะดำเนินการจับกุมต่อไป</p>	
<p><b>แก้ปัญหา 10 โรคฮิตใน 100 วัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ hfocus)</p> <p>- นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษา รมต.สร. เป็นประธานการประชุมบูรณาการผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์ตะวันตกในการดูแลผู้ป่วย โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ ร่วมประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้ตั้งคณะทำงานจาก 3 กรม เพื่อศึกษาเรื่องการผสมผสานศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่หรือการแพทย์ตะวันตกเข้ากับศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ตะวันออกเข้าด้วยกัน พร้อมกำหนดให้โรคมะเร็งและโรคลมชักที่รักษายากเป็นสองกลุ่มโรคที่จะใช้การผสมผสานการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ผ่านการวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างถูกต้อง และให้เห็นผลในระยะ 100 วัน (Quick win) เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลที่จะใช้ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป รวมถึงมีข้อเสนอให้ตั้งมิสเตอร์มะเร็งเป็นโปรดักต์เมนเนเจอร์ รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง โดยขึ้นอยู่กับอธิบดีกรมการแพทย์สรรหาผู้ที่เหมาะสม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าวเว็บไซต์ hfocus ประเด็น ที่ปริกษารมต.สธ. ผุดไอเดีย “มีสเตอร์มะเร็ง” พร้อมตั้งคณะทำงานบูรณาการ 3 กรม พร้อมแสดงความเห็นว่า หมอมะเร็งมองบน ของเดิมคิโมก็เบิกไม่ค่อยได้อยู่แล้ว รีบโดดไปแพทย์ทางเลือกซะแล้ว</p>	
<p><b>ยกระดับความมั่นคงสาธารณสุขไทย - เอเชีย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, thailandplus, thaitabloid, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.หารือกับคณะ กมธ.ด้านความเหมาะสมของงบประมาณของวุฒิสภา และผู้บริหาร สหรัฐอเมริกา นำโดย พญ.เมแกน มอทท์ และพญ.คริสติน รอสส์ ผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (TUC) ประจำประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีรัฐบาลไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ความก้าวหน้าการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ และการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทย โดยมี ข้อเสนอแนะให้ดำเนินงานแผน Quick Win ได้แก่ 1.สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (Established Agreement) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. เพื่อให้ขนส่ง.เลขาธิการ ACPHEED เริ่มดำเนินงานได้ใน ม.ค.68 2.วางแผนศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN กับ CDC ยุโรป, CDC สหรัฐอเมริกา และภูมิภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านต่างๆ ระหว่าง CDC สหรัฐฯ กับขนส่ง.เลขาธิการ ACPHEED และ 4.ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพดิจิทัลให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เพื่อกระชับความร่วมมือในการพัฒนาความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ ภูมิภาค และโลก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>“เอ็นไอเอ - สธ.” หนุนสร้างระบบสาธารณสุขด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (changeintomag, thaipr.net )</p> <p>-ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เดินหน้าความร่วมมือยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขบน Digital Health Platform ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ควบคุมการผลักดันนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพที่สำคัญในระดับสากล</p>	
<p><b>สถานการณ์อุทกภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thailandplus, thaitodaynews, moneyandbanking, onbnews, hfocus)</p> <p>- นพ.สุชาติเดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมฯ กรณีสถานการณ์อุทกภัยฯครั้งที่ 29/2567 โดยยังเหลือสถานการณ์ใน 9 จังหวัด ภาพรวมไม่มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตหรือสูญหายเพิ่มเติม และไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค.67 อาจยังมีฝนตกหนักในพื้นที่โซนภาคใต้และภาคตะวันตกบางส่วน รวมถึงยังต้องเฝ้าระวังอิทธิพลจากพายุ "จ่ามี" ซึ่งทำให้เกิดฝนตกและลมแรงใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี อานาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ทุกจังหวัดในภาคใต้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมการรองรับสถานการณ์ สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ</p>	
<p><b>ตรวจสอบงูไนน์มัสแคทหน้าเข้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เนชั่น, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., ไทยนิวส์, thethaiger, Chiangmainews., bugaboo, ch7, sonthitalk, pptv, newtv,thaitodaynews, bangkokbiznews, brighttv, thebangkokinsight, thansettakij, amarintv, springnews, thaipbs, ch3)</p> <p>- ภกญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร อย. เผยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอย. แลกผลทดสอบสารเคมีเกษตรในองุ่นไนน์มัสแคททั่วกรุงเทพและปริมณฑล สุ่มตรวจ 24 ตัวอย่าง โดยสุ่มตรวจสารเคมีเกษตรมากกว่า 400 ชนิด พบสารเคมีเกษตรตกค้างในทุกตัวอย่างที่ตรวจ และพบตกค้างเกินค่ามาตรฐานมากถึงร้อยละ 95.8 ทั้งนี้ อย. ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยผักผลไม้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค</p>	
<p><b>อย. ตรวจพบ ไซบูทรามีน และ ออริสแตท ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, linetoday,thaitabloid )</p> <p>- อย.ได้ชี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน 2 รายการ จากเพจ “MerSplus เพจหลักแม่ทีมใหญ่สายปทุมธานี” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมอร์เอสพลัส อย.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>76-1-17557-5-0316 พบ ไซบูทรามิน (Sibutramine) 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิโอน่า อย. 13-1-01464-5-0021 พบยาแผนปัจจุบันอริสแตท (Orlistat) เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด พร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์</p>	
<p><b>5 สัญญาณเตือนอาจมีปัญหาดังกล่าว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ)</b> เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 สัญญาณเตือนอาจมีปัญหาดังกล่าวที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คือนอนไม่หลับ เดินไปมา พูดคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว และหวาดระแวง แนะนำ 4 แนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดย 1.มองหาพื้นที่ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น ที่ล้นตักคน หรือจุดอับ 2. ตั้งสติและให้เวลากับตนเอง เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม สภาพจิตใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผล 3.ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่เขินอายและไม่ปล่อยให้ล่วงเลยไปยาวนาน 4.ดูแลจิตใจตัวเองด้วยการนึกถึงหรือทำกิจกรรมที่ดีหรือที่รู้สึกปลอดภัย</p>	
<p><b>ยารักษาโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</b></p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่าโรคเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของโลก โดยในปี 2566 ประเทศไทยประมาณการจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 111,000 คน แต่ขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 72,274 คน และเสียชีวิตปีละ 13,700 คน</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่าโรคสามารถรักษาหายได้ด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาอีแทมบูทอล แต่การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลข้างเคียงต่อเส้นประสาทตา จำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ที่ใช้นี้ควรรับการตรวจคัดกรองภาวะข้างเคียงเป็นระยะ หากมีอาการผิดปกติทางตาหรือมองเห็น เช่น ตามัว ควรพบจักษุแพทย์</p>	
<p><b>เหตุเพลิงไหม้รถบัส</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., inn, js100, tnews, sondhitalk)</b></p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงการณ์ผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถบัส อาการดีขึ้น บาดแผลไฟไหม้ดีขึ้นมาก ไม่พบการติดเชื้อ ไม่พบปัญหาข้อติดขัด ด้านจิตใจผู้ป่วยมีอาการคงที่ นอนหลับได้ดี มีวิธีการจัดการอารมณ์ที่ดี ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์ แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับบ้านต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวจริง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</b></p> <p>- กลุ่มสารนิเทศการคลัง ก.คลัง เผยปรับอัตราค่าตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางลดลง 50 เปอร์เซ็นต์นี้เป็นข้อมูลจริง ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2567 และประกาศฯ ดังกล่าวลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</b></p> <p>- กรมอนามัย เผย ดับ เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว อาหารทะเล ถั่วและเมล็ดพืช เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคโลหิตจาง เป็นข้อมูลจริง ช่วยบรรเทาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</b></p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็นปลิงดูดเลือดใช้รักษาโรคเส้นเลือดอุดตัน ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ เนื่องจากน้ำลายปลิงมีสารที่ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือด เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์รองรับ แม้มีสารยับยั้งการแข็งตัวของเลือด แต่ไม่สามารถนำมารักษาเส้นเลือดอุดตันได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทุพพลภาพ ลงนามโดย นพ.เจตน์จ ธรรมธัชอารี เลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รองผอ. สวรส. เผยถึงกรณี สวรส.สนับสนุน และขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต. จำนวน 49 โครงการ เพื่อประเมินสถานการณ์ และผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว่า พบประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากที่สุด คือ การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ไปให้บริการสุขภาพปฐมภูมิหลังถ่ายโอนฯ ซึ่งอบจ. ตัดขาดเรื่องระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางท้องถิ่น โดยเสนอให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้ามาช่วย อบจ. แก้ไขปัญหา รวมถึงมีเวทีพูดคุยระหว่างกันในระดับนโยบาย ทั้ง สธ. และ สถ. เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นกำลังคน</p>	
<p><b>สรพ. สื่อสารทิศทางการเสริมพลังความร่วมมือเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 2568</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรองรับคุณภาพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมสื่อสารทิศทางการเสริมพลังความร่วมมือเครือข่ายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลในเครือข่ายสามารถดำรงการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ยกระดับผลลัพธ์บริการสุขภาพ รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะของพี่เลี้ยงในการ coaching สถานพยาบาลในเครือข่าย พร้อมเชิญชวนสถานพยาบาลชั้น 0 จำนวน 21 แห่ง เข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นพัฒนาในปี 2568 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- สช.ร่วมกับ มูลนิธิสานพลังเพื่อแผ่นดิน และ 10 องค์กรภาครัฐ ร่วมจัดเวที "สานพลังไทย รับมือสูงวัย ไปด้วยกัน (Smart Aging Society, Together we can)" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.67 เพื่อระดมสมองในมิติเศรษฐกิจ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยทั้งระดับชาติและพื้นที่ ได้แก่ 1.การส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์สังคมสูงวัย 2.การสร้างทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่อโลกยุคใหม่ 3.ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4.สร้างความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออม 5.ออกมาตรการดึงดูดแรงงานและส่งเสริมแรงงานแฝง และ 6.วางระบบสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีความมั่นคงทางการเงิน</p>	
<p><b>PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, thainews, sondhitalk, thaipbs, pptvhd, thebangkokinsight, ch7, js100, tnn)</p> <p>- นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกทม. และโฆษกของกทม. เผยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ค่าเฉลี่ยของกทม. 35.5 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศปานกลาง ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเขตหนองแขมค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดในกทม. 53.1 มคก./ลบ.ม. กลุ่มกรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>- ทางเว็บไซต์ iqair ได้จัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก พบว่า กทม. ติด Top 8 ของโลก ค่า AQI อยู่ที่ 129 มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ ขณะที่ จ.เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 43 ของโลก ค่า AQI อยู่ที่ 67</p>	
<p><b>ขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., prd., mcot)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกฯ และนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง รับเรื่องร้องเรียน ขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์ หลังพบพยาบาลขโมยรกและสายสะดือของเด็กแรกเกิดไปขายทำสเต็มเซลล์ โดยทนายสงกรานต์ นำผู้เสียหายมาร้องทุกข์ว่า ได้เข้าไปเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยไม่รู้มาก่อนว่าการเอารกและสายสะดือของทารกและแม่เด็กต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย ที่ผ่านมาริชย์ได้ไปนำมาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นเวลากว่า 7-8 ปี จึงลาออก และถูกอดีตนายจ้างแจ้งความ ซึ่งผู้ร้องต้องการหยุดยั้งขบวนการพยาบาลวิชาชีพ และ รพ.รัฐชื่อดังแถวย่านสาทร โดยมีหลักฐานการขนส่งรกและสายสะดือขายให้กับคนสกุลใหญ่โต โดยเลือกรกจากผู้มีเลือดกรุ๊ปโอมาผลิตเป็นสเต็มเซลล์ขาย ขณะนี้มีรายชื่อบริษัทเอกชน คลินิก และ รพ.ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 100 ราย และทำมาไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ด้าน พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้แทน ตร. ระบุว่าคดีนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะเร่งสอบสวนและดำเนินการทางคดีต่อไป</p>	
<p><b>จับแก๊งหลอกขายสมุนไพร นทท.อินเดีย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ch7)</p> <p>-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี รับเรื่องร้องเรียนกรณีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้รับอนุญาต หลอกหลวงนักท่องเที่ยวอินเดียให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างว่าเป็นสมุนไพร ราคาสูงเกินจริง และหากเสนอขายแล้วไม่ซื้อ จะข่มขู่ทำร้ายร่างกาย เบื้องต้น ตร.ท่องเที่ยวพัทยา ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี ร่วมเข้าตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสมุนไพร จับกุมผู้ต้องหา 5 รายเป็นชาวปากีสถานและเมียนมา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ร้องเรียนคอนเสิร์ตหมอลำกระทบบั้ว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพลง Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน</p> <p>-ผู้ใช้ FB โพสต์ในเพจโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรณีญาติเข้ารักษาตัวใน รพ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู แล้วได้รับผลกระทบจากการจัดแสดงดนตรีหมอลำกระทบบั้วก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ บริเวณสนามกีฬา กระทบบั้วกับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ใน รพ. ที่อยู่ติดกัน จนพยาบาลต้องย้ายผู้ป่วยหนีไปอยู่ตึกอื่น ด้าน นอภ.นากลาง ได้รับร้องเรียนแล้ว เบื้องต้นระบุว่า ผอ.รร. มาขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ว่าการอำเภอและเสียงจากทางเทศบาล ได้กำชับให้ตั้งเวทีห่างจากกำแพง รพ. ที่ผ่านมามีการจัดหลายครั้งแต่ไม่เคยมีการร้องเรียน จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยสร้างความเข้าใจและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	
<p><b>ปราบบุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-อังกฤษ เตรียมห้ามจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นนักสูบบุหรี่และเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หลังหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษแสดงความกังวลถึงความนิยมต่อบุหรีไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวในหมู่เด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีสีน้ำตาลสวยสะดุดตา กลิ่นรสชาติที่ยั่วชวนใจ และรสผลไม้</p>	
<p><b>“หัวหอม” ปนเปื้อนอีโคไล...</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ , linetoday )</p> <p>-ความคืบหน้าการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจาก “เชื้อเอสเซอรีเชีย โคลิ” หรือ “เชื้ออีโคไล” ที่ร้านแมคโดนัลด์ แพรนซิสลาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แมคโดนัลด์ระบุว่าต้นเหตุมาจากหัวหอมของเทย์เลอร์ฟาร์มส์ในเมืองซาลินาส รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นที่ใด และส่งผลให้บริษัทต้องเรียกคืนสินค้า แสมเบอร์เกอร์ ควอเตอร์ พาวเดอร์ จากร้านสาขาในหลายรัฐ ขณะที่ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำ ทั้ง พิชซ่าฮัท ทาโกเบลล์ เคเอฟซี และ เบอร์เกอร์คิง ระงับใส่หัวหอมในสินค้าบางส่วนเป็นการชั่วคราว</p>	